

# Trung Quốc nhà sản xuất kính cường lực bằng sắt thấp 15mm

## Giới thiệu

Kính cường lực bằng sắt thấp 15mm, kính cường lực tính minh bạch cao 15mm, kính cường độ sắt thấp 15mm, 5/8" kính cường lực siêu trắng, loại kính an toàn được chế biến từ [kính bằng sắt thấp 15mm](#), Bằng cách kiểm soát nhiệt để tăng sức mạnh của nó so với thủy tinh nổi nóng. Nhiệt độ đặt bề mặt bên ngoài nén và làm cho bề mặt bên trong căng thẳng.

## Đặc điểm

- Kính cường lực thấp 15mm, kính cường độ cao, cung cấp khả năng truyền ánh sáng và độ sáng cao hơn [Kính cường lực 15mm rõ ràng](#), Và nó sẽ không nhìn thấy bất kỳ màu xanh lá cây từ bất kỳ góc độ của thủy tinh, mà làm cho nó rất phổ biến trong thời gian thiết kế và kiến trúc sư.

- Kính cường lực cao 15mm, là loại thủy tinh có độ bền cao, vì nó mạnh hơn thủy tinh phao thông thường gấp 5 lần, làm cho nó có khả năng chống lại sức mạnh bên ngoài mạnh hơn, không dễ bị vỡ.

- Thủy tinh dẻo 15mm, kính an toàn cao, nó sẽ không làm tổn thương con người ngay cả khi bị vỡ. Bởi vì nó sẽ trở thành hạt nhỏ góc nghiêng sau khi vỡ, không giống như thủy tinh nổi thường xuyên, sẽ trở thành miếng sắc nét, dễ dàng để cắt giảm con người.

- Kính cường lực không thể tiếp tục sau khi ủ, vì vậy nếu cần phải có các cạnh được đánh bóng, lỗ khoan, các khe cắt, ... phải được làm trước khi ủ.

## Đặc điểm kỹ thuật

**Kích thước:** Kính an toàn sắt 15mm thấp có kích thước lớn nhất 3000 \* 8000mm, bất kỳ kích thước cắt tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất

**Hình dạng:** Có thể sản xuất bất kỳ hình dạng thiết kế tùy chỉnh, chẳng hạn như hình chữ nhật, tròn, hình thang, hình vuông, hình bầu dục

**Kiểu:** An toàn sắt thép Starphire kính 15mm, 15mm nhiệt ngâm thủy tinh cứng cực kỳ rõ ràng, 15mm sắt thấp axit khắc thủy tinh, 15mm sắt thấp Màn hình kính cường lực, 15mm kính cường lực bằng sắt thấp cong, vv

## Ứng dụng

Kính an toàn siêu nhẹ 15mm cực kỳ an toàn, có thể được sử dụng trong đồ nội thất và xây dựng trực tiếp, cũng có thể làm thành tấm kính cường lực bằng thủy tinh dày 15+15mm được sử dụng làm sang trọng siêu xa [Lan can kính an toàn](#), trung tâm mua sắm cao Cửa hàng, bể thủy tinh thủy tinh có kích thước lớn, khách sạn trang trí bàn kính, vv ...



